

Số: 304/GDDT

Phú Nhuận, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Về sử dụng các phần mềm trong công
tác phòng chống dịch bệnh và hoạt
động chuyên môn

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS công lập, tư thục;
- Trường Chuyên biệt niềm tin;
- Trường Bồi dưỡng giáo dục Quận Phú Nhuận.

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2020 Về Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Căn cứ công văn số 2310 /SGDDT-GDTrH ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường khi dạy học trực tuyến.

Căn cứ công văn số 1913/STTTT-CNTT ngày 04 tháng 10 năm 2021 về hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại TP.HCM từ ngày 1/10/2021.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị thực hiện sử dụng các phần mềm trong công tác phòng chống dịch bệnh và hoạt động chuyên môn như sau:

1. Ứng dụng “PC-COVID”

Ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia (PC-COVID) do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phát triển phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, để Việt Nam có thể "bình thường mới".

Dữ liệu ứng dụng “Y tế HCM” sẽ được đồng bộ vào ứng dụng “PC-Covid” để người dùng không cần khai báo lại từ đầu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và truyền thông. Đồng thời, ứng dụng “Y tế HCM” sẽ được tích hợp thành một tiện ích trong ứng dụng “PC-Covid”.

2. Ứng dụng “Y tế HCM”

Nhập nhân sự của đơn vị trên hệ thống: <https://kbytcq.khambenh.gov.vn>. Lưu ý: tài khoản và mật khẩu đã được cấp cho tất cả các đơn vị. Xem hướng dẫn thực hiện tại địa chỉ: <https://khaibaoyte.tphcm.gov.vn/document.html>. Rà soát và xuất thông tin mã QR cá nhân để thông tin cho CB, GV, NV toàn trường. Hoàn thành công tác trên trước ngày 12/10/2021.

Kiểm tra và dán mã QR ở vị trí thuận tiện, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ y tế khi CB, GV, NV, người dân thực hiện khai báo y tế.

Thực hiện nghiêm và thường xuyên việc "khai báo y tế" và "check in" đối với CB, GV, NV và khách liên hệ công tác đến trường. BGH phải phân công cụ

